

■ ชุมชนสตาร์ทอัพ

สุดยอดแอนิเมเตอร์

Asiagraph Reallusion Award 2017 กับการเฟ้นหานักสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันระดับมหาวิทยาลัย เพื่อหาทีมผู้ชนะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อบนเวทีโลก โดยไอคอม เทคโนโลยี เป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในการจัดกิจกรรมโครงการนี้ ความคึกคักในปีนี้มี 18 มหาวิทยาลัย จากทั่วประเทศที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 31 ทีม และได้รับความร่วมมือจาก วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-26 มีนาคมที่ผ่านมา

ล่าสุดได้สุดยอดทีมแอนิเมเตอร์จาก ภาควิชาสื่ออนิเมิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันสร้างผลงานแอนิเมชันบนเวทีโลก ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

พร้อมด้วยอีก 2 รางวัลคือ Best Creative จากวิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และรางวัล Best Director จากภาควิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วีระเทพ บุญวิเศษ

นักศึกษาระดับปีที่ 3 ภาควิชาสื่ออนิเมิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามหนึ่งในสมาชิกของทีมที่ได้รับรางวัล



ชนะเลิศ (Best Film) กล่าวว่าในตอนแรกไม่ได้คาดคิดว่าจะได้รางวัล รู้สึกเพียงทำตามโจทย์ที่ได้มา แล้วก็เรียนรู้โปรแกรมที่จะช่วยเรื่องของการทำแอนิเมชัน โดยปกติเรียนด้านการเขียนโค้ดเกม ไม่ได้ทำด้านแอนิเมชันโดยตรง แต่สนใจด้านนี้อยู่แล้วและคิดว่ามันสามารถต่อยอดกันได้

อีกทั้งได้ความรู้ว่าแอนิเมชันที่ดีเกิดจากการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ ในการแข่งขันกับโจทย์ครั้งนี้คือ Friendship (มิตรภาพ) เลยคิดนึกไปจากมิตรภาพเดิมๆที่คนทั่วไปคุ้นเคย จึงเอาเรื่องมาเล่าเป็นมิตรภาพระหว่างหมึกกับมนุษย์ถ้ำ จากนั้นจะพัฒนาความสามารถในการทำงานจากโจทย์ที่หลากหลาย เพื่อให้พร้อมกับการแข่งขันในเวทีระดับโลกและทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยให้ดีที่สุด

ด้าน **มร.ริกส์ เชี่ยว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอม เทคโนโลยี จำกัด** กล่าวว่าจากการทำงานจะเน้นถึงแนวคิดแอนิเมชันเพื่อทุกคน (Animation for All) การส่งต่อเครื่องมือในการสร้างสรรค์ผลงานมัลติมีเดียที่มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ทุกกลุ่ม สอดคล้องกับแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่เห็นความสำคัญของการผลิตและพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ให้เติบโต เป็นสินค้าที่สามารถทำรายได้ให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน